



# รวมข่าว กกต.

ข่าววันนี้  
วันนี้

ข่าวประจำวัน ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สำนักข่าวไทย	"อนุทิน" ชี้พรรคร่วมฯ ต้องหารือรายชื่อประธาน กมธ.วิสามัญศึกษาแก้ รธน.	4
2	สำนักข่าวไทย	"สุชาติ" ระบุไม่ได้เสนอตัวชิง ปธ.กมธ. แก้ รธน.	5
3	สำนักข่าวไทย	พปชร.ตั้ง "ธนกร" เป็นโฆษกพรรค	6
4	สำนักข่าวไทย	โฆษกอนาคตใหม่ ยันพรรคพลังอนาคตไม่ใช่พรรคสำรอง	7
5	คมชัดลึก	อ้างมารยาทการเมืองยึดปธ.กมธ.แก้ รธน.ต้องเป็น พปชร.	8
6	คมชัดลึก	ชวลิต ไม่ขัด ส.ว. ร่วมวงศึกษาแก้ รธน.	9

## 7 พ.ย. 2562 “กกด.” ชมโขนพระราชทาน เรื่อง...รามเกียรติ์ ตอน “สีมรรคา”



วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ศาสตราจารย์ สันตต์ ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการ  
การเลือกตั้ง เข้าร่วมรับชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “สีมรรคา” ซึ่งนับเป็น  
ศิลปะชั้นสูงของไทย จัดแสดงโดย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

# ข่าวอ้างอิง

## "อนุทิน" ชี้พรรคร่วมฯ ต้องหารือรายชื่อประธาน กมธ.วิสามัญศึกษาแก้ รธน.

วันที่ 8 พ.ย. 2019 เวลา 12:05:11



นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะที่พรรคพลังประชารัฐ เตรียมเสนอชื่อนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นมาทำชิง ว่าเป็นเรื่องที่พรรคร่วมรัฐบาลต้องคุยกัน เพราะเป็นมารยาททางการเมือง ส่วนชื่อของทั้ง ๒ ท่านที่ได้รับการเสนอมาดำรงตำแหน่งสำคัญ ตนไม่ได้ขัดข้อง เพราะเป็นบุคคลที่มีคุณค่าทางการเมืองทั้งสิ้น และหากต้องการทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง การมีตำแหน่งไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพราะเป็นเพียงหัวโขน

เมื่อถามถึงบุคลิกของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายอนุทิน กล่าวว่า ขอให้รักชาติบ้านเมือง ไม่ลุแก่อำนาจ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญ ต้องทำให้ประชาชนส่วนรวมได้ประโยชน์ อย่าทำเพื่อคนกลุ่มหนึ่ง หรือทำเพื่อคนใดคนหนึ่ง ขณะนี้ยังไม่มี การนัดหารือกัน แต่เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก

ต่อข้อถามว่าบางฝ่ายเกรงว่าหากนายอภิสิทธิ์ ได้เป็นประธานฯ อาจสร้างปัญหาในอนาคต เพราะ นายอภิสิทธิ์เคยประกาศไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน กล่าวว่า คงไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมือง แต่ที่สุดแล้ว มันก็ต้องมีการพูดคุย เมื่อถามถึงโอกาสในการแก้รัฐธรรมนูญมีหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มันแก่ง่ายเสียเมื่อไร ตนขอเอาเวลาไปแก้ปัญหาปากท้อง เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทย มีแนวคิดจะเสนอใครหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่โยนหินเข้ากองไฟ

จากนั้น นายอนุทิน ได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี ซึ่งมีความกังวลว่า อาจจะมีมวลชนออกมาเคลื่อนไหว ขอให้คุยกันด้วยเหตุผล ในฐานะผู้ที่เข้ามาบริหารประเทศ พร้อมรับฟังทุกปัญหา เมื่อทำงานด้วยเจตนาบริสุทธิ์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมือง ก็ต้องยืนยันในเจตนารมย์ต่อไป

วันที่ 8 พ.ย. 2019 เวลา 12:05:11

## “สุชาติ” ระบุไม่ได้เสนอตัวชิง ปธ.กมธ. แก่ รธน.



นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๑ กล่าวว่า ไม่ได้เสนอตัวเข้าชิงตำแหน่งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ จึงไม่ได้ถอนตัวตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้น ส่วนตัวไม่ได้ยึดติด หากพรรคเห็นว่ามีความเหมาะสมกว่าก็ให้พิจารณารายชื่อเหล่านั้นก่อน เพราะต้องทำหน้าที่รองประธานสภา แต่ที่ปรากฏชื่อคงเพราะเป็นการหารือภายในพรรคพลังประชาชน ที่ลองหญิงเสียงว่าใครเหมาะสม

ส่วนที่พรรคพลังประชาชน อาจเสนอชื่อนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นายสุชาติ กล่าวว่า เป็นเรื่องของพรรคที่หากเห็นว่าบุคคลใดเหมาะสม ซึ่งหลายคนมีความเหมาะสม เช่นนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ ที่ฝ่ายค้านสนับสนุน

“กรณีพรรคประชาธิปัตย์ส่งหนังสือขอให้พรรคพลังประชาชนหลีกเลี่ยงไม่ให้ไม่ส่งคนชิงตำแหน่งนี้ เป็นเรื่องของพรรคที่ผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว และหลังปรากฏชื่อผมก็ยังไม่ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคเลย”

## พปชร. ตั้ง "ธนกร" เป็นโฆษกพรรค

วันที่ 8 พ.ย. 2019 เวลา 11:41:13



พรรคพลังประชาชน ๘ พ.ย.-"ธนกร" นั่งโฆษก พปชร.เต็มตัว ลั่นพร้อมทำงานเต็มที่ เน้นสาระ-สร้างสรรค์ เล็งลุยโลกโซเชียล จัดทัพรับการเมืองเข้มข้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.ที่ผ่านมา นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชาชน ลงนามในหนังสือแต่งตั้งให้นายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นโฆษกพรรคพลังประชาชน แทนนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ที่ลาออก

นายธนกร กล่าวว่า ขอขอบคุณนายอุตตม รวมถึงกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน ที่ไว้วางใจและให้โอกาสตนเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ จะขอทำหน้าที่อย่างดีที่สุดให้สมกับความไว้วางใจ ที่ผ่านมามันก็ทำหน้าที่ชี้แจงและให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพรรค มาตลอด เน้นการชี้แจงข้อเท็จจริง เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ไม่เน้นการตอบโต้รายวัน

"สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มมีความเข้มข้นขึ้น ดังนั้นผมจะปรับยุทธศาสตร์การทำงานของทีมโฆษกพรรคใหม่ โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม เป็นระบบ และการทำงานในเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชนโดยตรงไปตรงมา ที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนด้วย ที่ช่วยนำเสนอข่าวสารต่างๆ ของพรรคด้วยดีตลอดมา และหวังว่าสื่อมวลชนจะช่วยนำเสนอข้อมูลข่าวสารของพรรคต่อไป"

## โฆษกอนาคตใหม่ ยันพรรคพลังอนาคตไม่ใช่พรรคสำรอง

วันที่ 8 พ.ย. 2019 เวลา 11:39:47



กรุงเทพฯ 8 พ.ย.-โฆษกพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ทวิตเตอร์ ยัน “พรรคพลังอนาคต” ไม่ใช่พรรคสำรอง เชื่อไม่ถูกยุบพรรค

น.ส.พรรณีการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ ว่า #อนาคตใหม่ ไม่มีพรรคสำรอง เรายังคงเดินทางทำงานทั้งในและนอกสภา คดีความต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นคดีการเมือง ไม่มีทางจะยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของเรา ถ้าจะยุบอนาคตใหม่ก็เพราะเราขวางทางผู้มีอำนาจ จนต้องอาศัยอภินิหารทางกฎหมายกำจัดเราโดยไม่สนใจหลักนิติรัฐอีกแล้ว หลายวันมานี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าพรรคพลังอนาคต เป็นพรรคสำรองของ #อนาคตใหม่ เพราะชูดชขายเรื่องคนรุ่นใหม่เหมือนกัน ขอยืนยันว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องใด ๆ กับพลังอนาคต และหัวใจที่แท้จริงของอนาคตใหม่ไม่ใช่เรื่องวัย แต่คือเจตจำนงทางการเมืองใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้สังคมก้าวหน้าขึ้น

# คม ชัด ลึก

## อ้างมารยาทการเมืองยึดปช.กมธ.แก้ รธน.ต้องเป็น พปชร.

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 - 11:59 น.



นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงตำแหน่งประธานกรรมการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ความเหมาะสมควรเป็นของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะแกนนำรัฐบาลหรือไม่ ว่า เป็นไปตามความเหมาะสมและมารยาททางการเมือง

เมื่อถามว่า ที่เสนอชื่อ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เพราะนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ตั้งแต่ต้น และไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่หรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า ไม่เกี่ยว แต่เกี่ยวกับเรื่องแกนนำรัฐบาลและหลักในการทำงาน รวมถึงแนวทางการเคลื่อนไหวของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อถามย้ำว่าจะทำให้เป็นปัญหาระหว่างพปชร.และพรรคประชาธิปัตย์ หรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า ไม่ เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันลงลึกแล้ว คงแก้ไขปัญหามีในปัจจุบันได้ ในขณะที่ตนยังไม่ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารสูงสุดของพรรค



# คม·ชัด·ลึก

## ชวลิต ไม่ขัด ส.ว. ร่วมวงศึกษาแก้ รธน.

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 - 12:58 น.



นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวต่อประเด็นที่มีข้อเสนอจากรัฐบาลให้มีสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นโควตาของรัฐบาล เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภาผู้แทนราษฎร ว่าตนไม่ขัดข้อง เพราะหากเข้ามาในสัดส่วนและโควตาของรัฐบาล ทั้งนี้ตนเชื่อว่าหากได้ส.ว. เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นประสบความสำเร็จ เพราะตามกลไกของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งรัฐสภา คือ ส.ว. และ ส.ส. ด้วย ทั้งนี้ตนเชื่อว่าส.ว. ฐานะสมาชิกวุฒิสภา เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนไม่ต่างกับ ส.ส. ส่วนกรณีที่มีความเห็นแตกต่างกัน เป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่ถึงขั้นที่ปฏิเสธการเข้ามาทำงานสำคัญเพื่อชาติบ้านเมืองร่วมกัน